



Võ Ngọc Tuyên

Nhà sáng lập & Điều hành
Dear Our Community



LỜI NGỎ

Với mục tiêu ngày càng mở rộng của **Dear Our Community (DOC)** trong thời gian 2024-2026 về số lượng sản phẩm lẫn học viên, nghiên cứu sinh và nhân sự, sẽ cần sự đồng hành của những người bạn trẻ có tiềm năng “chất lượng” không chỉ ở năng lực chuyên môn, quản trị, quản lý mà còn ở kỹ năng xã hội, nhận thức, và sự hiểu biết rộng về thế giới xung quanh và trong cuộc sống mỗi ngày.

Là một trong những học viên đầu tiên của **Chương trình Ươm Mầm Phát Triển Bền Vững**, bạn đang là một thành viên quan trọng của cộng đồng mà **DOC** đang xây dựng. Với mong muốn giúp các bạn luôn tìm thấy cảm hứng và động lực “nội & ngoại tại” cũng như được “empower” - trao sức mạnh trên hành trình học hỏi, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị cho những bước tiến cao hơn trong tương lai.

DOC mang tới một ý tưởng về cộng đồng (tạm gọi là **Youth Sustainability Club - YSC**) dành riêng cho các bạn học viên **Incubator**, cựu học viên và các bạn trẻ tiềm năng trong và ngoài lĩnh vực ESG, CSR, Green Economy... cũng như cùng chung quan tâm và tinh thần đóng góp cho xã hội và cộng đồng với “giá trị” có ý nghĩa và “tác động” thực tiễn hướng về phát triển bền vững.

Để nhấn mạnh tinh thần trao quyền mà **DOC** luôn thúc đẩy, **YSC** sẽ là nơi các thành viên có thể chủ động cùng nhau tạo ra những dự án phát triển bền vững và ý nghĩa cho xã hội, dưới sự đồng hành và tư vấn của đội ngũ **DOC**. **YSC** sẽ hoạt động theo hình thức tự quản với ban điều hành riêng từ thành viên được bầu chọn trong **YSC**, các hoạt động sẽ xuất phát từ nhu cầu của chính thành viên dựa trên sự tôn trọng và cởi mở, cũng như là đề cao tinh thần không ngừng học hỏi và bước ta khỏi vùng an toàn.

DOC tin rằng khi các bạn tham gia và là thành viên của cộng đồng này, chúng ta sẽ cùng chung tay xây dựng một nơi “ấm áp”, chất lượng và đầy ý nghĩa để các bạn có thể đến để “kết nối, lắng nghe và chia sẻ” cũng như tìm được lời giải cho chính mình trong hành trình thực hành phát triển bền vững trong công việc cũng như cuộc sống. Qua những kết nối với đội ngũ **DOC**, cũng như giao lưu với các chuyên gia, lãnh đạo trong và ngoài ngành qua nhiều chương trình, với nội dung chủ đề đa dạng và thực tế.

Trong thời gian **YSC** sẽ chính thức ra mắt diện mạo về tổ chức và con người, ban điều hành **DOC** sẽ bắt đầu tổ chức một số hoạt động và bên lề cho sự tiên đề hình thành **YSC** tốt đẹp và văn minh. Hãy giữ vững niềm tin và cởi mở để chào đón **YSC** trong tháng 1 năm 2024.

THÂN MẾN,
DOC & YSC